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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจารพัต 

สมัยสามัญ  ประจ าปี  ๒๕64  สมัยที ่ ๑ (ครั้งท่ี 1)   
วันที่  11  เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕64  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจารพัต 
ล าดับที่ ชื่อ  -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเฉลิม  ไหมทอง ประธานสภาฯ เฉลิม  ไหมทอง  
2 นายธนาวัฒน์  สกุลด ารงเกียรต ิ รองประธานสภาฯ ธนาวัฒน์ สกุลด ารงเกียรต ิ  
3 นายวีระ  สายลุน เลขานุการสภาฯ วีระ  สายลุน  
4 นายกรีพล   นพพิบูลย์ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๑ กรีพล   นพพิบูลย์  
5 นายชาญชัย  วิมุตกุล สมาชิกสภา อบต.   หมู่ที่  1 ชาญชัย  วิมุตกุล  
6 นายศักดิ์กวี  เพ่ิมมี สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๒ ศักดิ์กวี  เพ่ิมมี  
7 น.ส.ประภาภรณ์ นพพิบูลย์ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๒ ประภาภรณ์  นพพิบูลย์  
8 นายผดุงเกียรติ  นพพิบูลย์ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๓ ผดุงเกียรติ  นพพิบูลย์  
9 นายสุเทพ   อินงาม สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๓ - ลา 

10 นายทองค า   ภูมิสูง สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๔ ทองค า   ภูมิสูง  
11 นายจีรเดช  อุดมบุญ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๔ จีรเดช  อุดมบุญ  
12 นายสุทนธ์   ไหมทอง สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๕ สุทนธ์   ไหมทอง  
๑3 นายประนอม   ไหมทอง สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๕ ประนอม   ไหมทอง  
๑4 นายสมเบียน  แซ่ตัง สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๖ - ขาด 
๑5 นายสมมิตร   มาลาทอง สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๗ สมมิตร   มาลาทอง  
๑6 นายฉันทะ โอษฐงาม สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๗ ฉันทะ  โอษฐ์งาม  
๑7 นายสุเพย  สมดี สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๘ สุเพย  สมดี  
๑8 นายรุ่งโรจน์   โอษฐงาม สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๘ รุ่งโรจน์   โอษฐงาม  
๑9 นายบรรเทิง  สมไทย สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๑๐ บรรเทิง  สมไทย  
20 นายไชยยันต์  เสาว์ยงค์ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๑๐ ไชยยันต์  เสาว์ยงค์  
21 นายปรีชา   นพพิบูลย์ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๑๑ ปรีชา   นพพิบูลย์  
22 นายจ าเริญ  ส่งกลิ่นจันทร์ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๑๑ จ าเริญ  ส่งกลิ่นจันทร์  
๒3 นายศรชัย  ใหมทอง สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๑๒ ศรชัย  ใหมทอง  
24 นายบรรจง   ไหมทอง สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๑๒ บรรจง   ไหมทอง  
๒5 นายสุรเชษฐ์  ส านักนิตย์ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๑๓ สุรเชษฐ์  ส านักนิตย์  
๒6 นายมิตร   ไหมทอง สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๑๓ มิตร   ไหมทอง  
๒7 นายสิทธิศักดิ์  ยอดเสาร์ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๑๔ - ขาด 
๒8 นายธนายงค์   แสวงชอบ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๑๔ ธนายงค์   แสวงชอบ  
๒9 นายจ ารัส   โอษฐงาม สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๑๕ จ ารัส  โอษฐงาม  
30 นางธัญญารัตน์   อุ้มบุญ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๑๖ ธัญญารัตน์   อุ้มบุญ  
31 นายทวีชัย   จันทร์เจริญ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๑๖ ทวีชัย   จันทร์เจริญ  

๓2./นายบุญจันทร์   อินทอง... 



๒ 

 

 
ล าดับที่ ชื่อ  -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

32 นายบุญจันทร์   อินทอง สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๑๗ บุญจันทร์   อินทอง  
๓3 นายสุชาติ   สมานชม สมาชิกสภา อบต.   หมู่ที่  ๑๗ สุชาติ   สมานชม  
๓4 นายลมพัด   บุญไทย สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๑๘ ลมพัด  บุญไทย  
๓5 นายทองอินทร์  มาราศรี สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๑๘ ทองอินทร์  มาราศรี  
๓6 นายกาย  เกษรนวล สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๑๙ กาย  เกษรนวล  
๓7 นายสุเพ่ิม  ชุมพลรักษ์ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๑๙ สุเพิ่ม  ชุมพลรักษ์  
38 นายสุธรรม์  พรหมชาติ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๒๐ สุธรรม์  พรหมชาติ  

 
รายช่ือคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเศกสม  อินทรามะ นายก  อบต.จารพัต เศกสม  อินทรามะ  
2 นางสมควร   ทองเปลว รองนายกอบต.จารพัต สมควร   ทองเปลว  
3 นายชาติชาย   จุฬารี รองนายกอบต.จารพัต ชาติชาย   จุฬารี  
4 นายชัยยา   ไหมทอง เลขานุการนายกอบต.จารพัต ชัยยา   ไหมทอง  
5 นายอิศราณุวัฒน์ เทียนแก้ว รองปลัดอบต.จารพัต อิศราณุวัฒน์ เทียนแก้ว  
6 นางสาวอุไรวรรณ  ดาศรี หัวหน้าส านักงานปลัด อุไรวรรณ  ดาศรี  
7 นางพัชรินทร์   กลิ่นสุคนธ์ ผอ.กองการศึกษา พัชรินทร์   กลิ่นสุคนธ์  
8 นายเกียรติศักดิ์ พิศุทธสกุลศิล ผอ.กองช่าง เกียรติศักดิ์ พิศุทธสกุลศิล  
9 นายพุฒิพงษ์  ส าราญ นักจัดการงานทั่วไป พุฒิพงษ์  ส าราญ  

10 นางศวรณีย์   ประวาสุข ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ศวรณีย์   ประวาสุข  
11 นายแดง   บุญวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านจลง แดง   บุญวงศ์  
12 นายวิโรจน์   จันทร์คืน ผู้ใหญ่บ้านป่ายาว วิโรจน์   จันทร์คืน  

 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐ น. 
 

นายวีระ   สายลุน  บัดนีฝ้่ายเลขาได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วปรากฏว่าครบองค์ประชุม ผมขอเรียน 
(เลขานุการสภาฯ)  เชิญท่านประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

ต่อไปครับ  
 

นายเฉลิม   ไหมทอง  ครับพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม 
(ประธานสภาฯ)                       - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจารพัต  

เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจารพัต  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕64   
 
 
 
 

 



๓ 

 

รายงานการประชุมสภาอบต.จารพตัสมัยสามัญ  ประจ าปี  ๒๕64  สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) วันที่ 11 เดือนกุมภาพนัธ์  พ.ศ. ๒๕64 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
               อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๓   แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล 
                                         และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 6)  พ.ศ.   
                                         ๒๕52  และข้อ  ๑๖  ข้อ  ๒๐  ข้อ  ๒๒  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
    ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    จารพัต  จึงขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจารพัต สมัยประชุม 
    สามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕64   สมัยที่ ๑  ระหว่างวันที่  ๑๐  เดือนกุมภาพันธ์   
                                         2๕64  ถึงวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕64  เวลา ๐๙.๓๐  น.  เป็นต้นไป    
                                         ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลจารพัต  มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน  
                                         15 วัน 
 

                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจ                
                                         เข้ารับฟังการประชุมสภาต่อไป 

                 ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕64 

                                                    นายเฉลิม   ไหมทอง 
                                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจารพัต  

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

นายเฉลิม   ไหมทอง   - ไม่มี 
(ประธานสภาฯ)     

ระเบียบวาระท่ี   ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจารพัต   
สมัยวิสามัญ ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕64  สมัยท่ี 1 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 13 
มกราคม  2564 

นายเฉลิม   ไหมทอง  -  สมาชิกท่านใดจะสอบถามแก้ไขและเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีกระผม 
(ประธานสภาฯ)   จะขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลจารพัต  สมัยวิสามัญ   ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕64  สมัยที่ 1   
(ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่  13  มกราคม  2564 

ที่ประชุม  -  รับรอง   29   เสียง 
-  ไมร่ับรอง   -   เสียง 
-  งดออกเสียง  4  เสียง 

 

 

 
 



๔ 

 

รายงานการประชุมสภาอบต.จารพตัสมัยสามัญ  ประจ าปี  ๒๕64  สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) วันที่ 11 เดือนกุมภาพนัธ์  พ.ศ. ๒๕64 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี  3.1  แจ้งมติที่ประชุมอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
    ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการถ่ายโอนภารกิจ 

นายเฉลิม   ไหมทอง - ขอเชิญ ฝ่ายเลขาชี้แจงครับ 
(ประธานสภาฯ)  

นายวีระ   สายลุน  - ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  สืบเนื่องจากได้มีหนังสืออ าเภอศีขร                                 
(เลขานุการสภาฯ)  ภูมิ หนังสือด่วนที่สุดที่สร.0023.18/ว114 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง
    แจ้งมติที่ประชุมอนุกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่นด้านการถ่ายโอนภารกิจเรียนนายกเทศมนตรีต าบลศีขรภูมิ ผักไหม และ 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งสิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาหนังสือจังหวัดสุรินทร์ 
    ด่วนที่สุด ที่ สร 0023.3/ว603 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ด้วยจังหวัด 
    สุรินทร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งเรื่องกรณีมีการปลอมใบรับรองแพทย์
    เพ่ือน าไปขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการ ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการกระจาย
    อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่  
    1/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจ
    ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวและ 
    คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
    แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ 3 / 2563 เมื่อวันที่ 16 
    พฤศจิกายน 2563 โดยมีมติให้ทุกจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
    พิจารณาด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ให้ด าเนินคดี
    ต่อผู้กระท าผิดให้ถึงที่สุด รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้ และ 
    สามารถดาวโหลดหนังสือได้ที่ www.surinlocal.go.th จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา
    ด าเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ จ่าเอกปรเมศ จันทร์แสง ปลัดอ าเภอ  
    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอ าเภอศีขรภูมิซ่ึง 
    เกี่ยวข้องกับเรื่องเดิมหนังสือจากจากจังหวัดสุรินทร์ที่แจ้งผ่านนายอ าเภอศีขรภูมิ
    เรื่องการออกเอกสารพิการปลอมจังหวัดสุรินทร์ได้ส่งส าเนาการสอบสวน จ านวน 
    1 ชุด แจ้งว่าจังหวัดสุรินทร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณี 
    โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้ตรวจสอบพบการออกเอกสารรับรองความพิการปลอมแก่
    ราษฎรในท้องที่ต าบลจารพัตและต าบลหนองเหล็กอ าเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์ 
    และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
    ปรากฏตามที่ส่งมาด้วย ในการนี้เพ่ือป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีก
    และให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย จึงให้อ าเภอศีขรภูมิ พิจารณา 

http://www.surinlocal.go.th/
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    ด าเนินการดังนี้1.แจ้งองค์การบริหารส่วนต าบลจารพัต ด าเนินการทางวินัยกับ  
    นายอดิศร   ละเมียดดี ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วน
    ต าบลจารพัต นางสาวธัญญานุช   นับงาม ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน องค์การบริหาร
    ส่วนต าบลจารพัต 2.ให้ด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ ตามพฤติการณ์แห่งการ
    กระท าที่ปรากฏในราย นางธัญญารัตน์   อุ้มบุญ นายศักดิ์กวี  เพ่ิมมี นายชาญชัย   
    วิมุตกุล นายกรีพล  นพพิบูลย์ นายกาย  เกสรนวล นายผดุงเกียรติ  นพพิบูลย์  
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจารพัต และนายสมยศ  อินทอง สมาชิกสภา
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล็ก โดยถือปฏิบัตใิห้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ  
    ข้อบังคับ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากมีมูลอันควรกล่าวหาว่า
    เป็นการกระท าความผิดทางอาญาด้วยก็ให้ร้องทุกข์กล่าวโทษกับบุคคลดังกล่าว 
    ต่อไป 3.แจ้งองค์การบริหารส่วนต าบลจารพัต และองค์การบริหารส่วนต าบล 
    หนองเหล็ก ด าเนินการทางอาญาและละเมิด กับราษฎรผู้ร่วมปลอมเอกสารรับรอง
    ความพิการ จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการผลเป็นประการใด  
    รายงานให้จังหวัดสุรินทร์ทราบต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายไกรษร  กองฉลาด 
    ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 

นายสมมิตร   มาลาทอง  - เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม 
(ส.อบต.หมู่ที่ 7)    ประชุมทุกท่านสมาชิกสภาทั้ง 6 ท่านท าเพ่ือประโยชน์ของชาวบ้านซึ่งเราเองยังไม ่
    รู้ว่าผิดหรือถูกผมอยากให้ศาลได้ตัดสินก่อนว่าถูกหรือผิดก่อนน ามาพิจารณาในสภาครับ 

นายปรีชา   นพพิบูลย์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม 
(ส.อบต.หมู่ที่ 11)   ประชุมทุกท่านผมขอสอบถามว่าในวาระนี้จะให้สภาลงมติหรือว่าอย่างไรครับ  
    ซึ่งในระเบียบนี้เรื่องเสนอเพ่ือทราบ ขอบคุณครับ 

นายศรชัย   ไหมทอง  - เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม 
(ส.อบต.หมู่ที่ 12)   ประชุมทุกท่านผมอยากทราบเรื่องการยื่นถอดถอนไม่ทราบว่าจะยื่นวันนี้เลยใช่ไหมครับ 

นายวีระ   สายลุน  - เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
(เลขานุการสภาฯ)  ประชุมทุกท่านครับที่ผมน าเข้าท่ีประชุมก็เพราะว่าจังหวัดให้แจ้งสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลจารพัตเพ่ือด าเนินการต่อไป 

 ที่ประชุม  -รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ระเบียบวาระท่ี  ๔.1  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 และ 
    ก าหนดวันเริ่มการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565 ของ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลจารพัต  

นายเฉลิม   ไหมทอง - ขอเชิญ ฝ่ายเลขาชี้แจงการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภา เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)  

นายวีระ   สายลุน  - ระเบียบวาระท่ี 4.1 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ ประจ าปี 
(เลขานุการสภาฯ)  พ.ศ. ๒๕64 และก าหนดวันเริ่มการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  

พ.ศ. 2565 ด้วยตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕3๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
หมวด 2 ข้อ 21 ได้บัญญัติให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีการก าหนดสมัย
ประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2564  และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสภาสมัย
สามัญของปีถัดไป  (พ.ศ. 2565) โดยให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
น ามา ตกลงกันว่าจะมีสมัยประชุม 2 สมัยหรือหลายสมัยก็ได้แต่ไม่ให้เกิน 4 สมัย
ประชุมฯ นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้วเมื่อเห็นว่าเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์ 
ประธานสภาฯ ต้องขออนุญาตเปิดสมัยวิสามัญโดยขออนุญาตจากนายอ าเภอเพ่ือ
เรียกประชุมให้  จึงขอมติจากที่ประชุมฯ ตามระเบียบวาระนี้ ซึ่งฝ่ายเลขาได้แจก
ร่างก าหนดสมัยประชุมแล้วเพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดผมขออนุญาต
อ่านให้ท่านฟัง   

สมัยที่ 2  ระหว่างวันที่ 10 – 24 พฤษภาคม  2564 
 สมัยที่ 3  ระหว่างวันที่ 10 – 24 สิงหาคม  2564 
 สมัยที่ 4  ระหว่างวันที่ 10 – 24 พฤศจิกายน  2564 

และก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565  
ระหว่างวันที่  10 – 24 กุมภาพันธ์ 2565 

นายเฉลิม   ไหมทอง  - สมาชิกท่านใดมีเรื่องจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม่ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)    

นายสมมิตร   มาลาทอง  - เรียนท่านประธานสภา ผมขอเสนอให้เอาก าหนดสมัยประชุมแนวเดิมครับ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 7)    

นายเฉลิม   ไหมทอง  - สมาชิกท่านใดมีเรื่องจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม่  
(ประธานสภาฯ)   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 

 ที่ประชุม  อนุมัติก าหนดตามที่เสนอ  
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ระเบียบวาระท่ี  4.2 - ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลจารพัต พ.ศ.2564 

 

นายเฉลิม   ไหมทอง  ขอเชิญฝ่ายเลขาได้ชี้แจงครับ 
(ประธานสภาฯ)  

นายวีระ   สายลุน  - เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติรวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมที่ 
(เลขานุการสภาฯ)  เคารพรักทุกท่านครับระเบียบวาระที่ 4.2 ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับ

ฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจารพัต พ.ศ. 
2564 สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ท าหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุก
จังหวัด หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/ว4995 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 
เรื่อง การให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.ส าเนาหนังสือคณะกรรมาธิการ
การพัฒนาการเมืองละการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภาด่วนที่สุด ที่ สว (กมธ
2) 0010/1478 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 2. ตัวอย่างระเบียบว่าด้วยการให้
ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยกรรมาธิการ
พัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน  วุฒิ สภา  ได้มีหนังสือถึง
กระทรวงมหาดไทย  เสนอแนะให้กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือไปยังสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมเพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ  
ได้แก่  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สภาเทศบาล  สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  สภาเมืองพัทยาและสภากรุงเทพมหานคร  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหาความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น  รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส านึกและรักถิ่นฐานบ้านเกิดของ
ตนเองและมีความตื่นตัวในการรักชาติบ้านเมืองซึ่งสอดคล้องกับแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการเมือง  ในส่วนที่เกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปที่ 3 การกระจาย
อ านาจการปกครองท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม  พันธกิจที่ 3 
การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 14 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันจะน าไปสู่การพัฒนาบ้านเมืองและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้  กระทรวงมหาดไทยจึง
ขอให้จังหวัดด าเนินการ  ดังนี้ 1. แจ้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการพัฒนา
การเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน  วุฒิสภา ให้เมืองพัทยา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลน าไปพิจารณาด าเนินการตาม
ความเหมาะสม 2. แจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบลด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 

 



๘ 
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 ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 

117 วรรคสี่ โดยให้สภาท้องถิ่นดังกล่าวก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุญาตให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่น  รวมทั้งขอความ 

 ร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับก าหนดการ
ประชุมสภาท้องถิ่น และผลการด าเนินงานของสภาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบตาม
วิธีการที่เห็นสมควรด้วย  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการ ขอแสดงความนับถือ 
น ายฉั ต รชั ย   พ รห ม เลิ ศ   ป ลั ด ก ระท รวงมห าด ไท ย  ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งท าง
กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มาก าหนดระเบียบ
ของตนเองโดยทางกระทรวงมหาดไทยได้ท าเป็นรูปแบบหรือตัวอย่างมาแล้วเรามา
เปลี่ยนแค่ชื่อแล้วน าเข้าที่ประชุมสภาเพ่ือขอความเห็นชอบเพ่ือให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลประกาศให้เป็นระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม
และการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจารพัต พ.ศ.2564 จึงขอมติที่
ประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบเพ่ือจะได้น าระเบียบนี้ประกาศใช้ต่อไป จึงเรียนมา
เพ่ือพิจารณา 

นายเฉลิม   ไหมทอง  - มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ให้ก าหนดระเบียบและประกาศใช้ต่อไป 
(ประธานสภาฯ)   
                             
 ที่ประชุม  -เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

----------------------------------------------------พักการประชุม 1 ชั่วโมง----------------------------------------------------- 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  4.3 - คัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาอบต.เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจารพัต 

นายเฉลิม   ไหมทอง  ขอเชิญทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจงครับ 
(ประธานสภาฯ)  

นายวีระ   สายลุน  - เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติรวมทั้ง 
(เลขานุการสภาฯ)  ผู้เข้าร่วมประชุมทีเ่คารพรักทุกท่านครับระเบียบวาระที่ 4.3 คัดเลือกตวัแทนเพ่ือ

แต่งตั้งแทนสมาชิกสภาอบต.เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
จารพตั สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลจารพัตได้มีค าสั่งที่ 285/2561 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจารพัตในระเบียบนั้นจะต้อง
มีผู้บริหารส่วนต าบลผู้ช่วยผู้บริหารคือรองนายกเลขานุการสภาและมีสมาชิกสภา
จ านวน 3 คน ซึ่งประกอบไปด้วย 1.นายศักดิ์กวี   เพิ่มมี 2.นายประชิด   พวกพูน
ดี 3.นายปรีชา   นพพิบูลย์ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ได้ครบวาระแล้วเพ่ือให้การ
ด าเนินการของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจารพัตด าเนินการ 

 



๙ 
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 ต่อไปจึงขอให้สภาได้คัดเลือกผู้แทนจากสภาจ านวน 3 ท่านเพ่ือให้ท่านนายกได้
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจารพัตจึงขอให้สมาชิก
ได้เสนอเพ่ือคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจารพัต  

นายเฉลิม   ไหมทอง  -ขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
(ประธานสภาฯ)  ต าบลจารพัต  ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอชื่อตัวแทนหรือจะเอาคณะกรรมการชุดเดิม        

เชิญครับ 

นายจ าเริญ   ส่งกลิ่นจันทร์ - เรียนท่านประธานสภา ผมขอเสนอนายรุ่งโรจน์   โอษฐ์งาม สมาชิกสภา หมู่ที่ 8  
(ส.อบต.หมู่ที่ 11)  เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจารพัตครับ 

นายเฉลิม   ไหมทอง  - ขอผู้รับรอง 2 คน 
(ประธานสภาฯ)    

 ที่ประชุม  - มีผู้รับรองเกินกว่า 2 คน  1.นายลมพัด   บุญไทย  2. นายปรีชา   นพพิบูลย์ 

นายกาย   เกสรนวล  - เรียนท่านประธานสภา ผมขอเสนอนายปรีชา   นพพิบูลย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 11  
(ส.อบต.หมู่ที่ 19)  เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจารพัตครับ 

นายเฉลิม   ไหมทอง  - ขอผู้รับรอง 2 คน 
(ประธานสภาฯ)    

 ที่ประชุม  - มีผู้รับรองเกินกว่า 2 คน  1.นายทองค า  ภูมิสูง  2. นายสุทนธ์   ไหมทอง 

นายทวีชัย   จันทร์เจริญ  - เรียนท่านประธานสภา ผมขอเสนอนายศักดิ์กวี   เพิ่มมี สมาชิกสภา หมู่ที่ 2  
(ส.อบต.หมู่ที่ 16)  เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจารพัตครับ 

นายเฉลิม   ไหมทอง  - ขอผู้รับรอง 2 คน 
(ประธานสภาฯ)    

 ที่ประชุม  - มีผู้รับรองเกินกว่า 2 คน  1.นายธนายงค์   แสวงชอบ  2. นายมิตร   ไหมทอง 

นายเฉลิม   ไหมทอง  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
(ประธานสภาฯ)    ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งประกอบไปด้วย 1. นายรุ่งโรจน์   โอษฐ์งาม 2. นายปรีชา    
    นพพิบูลย์ 3.นายศักดิ์กวี   เพิ่มมี เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน              
    ต าบลจารพัต          
 ที่ประชุม  -เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

 

 



๑๐ 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ 

นายเฉลิม   ไหมทอง  -ในระเบียบวาระอ่ืนๆ นี้มีท่านสมาชิกท่านใดที่จะหารือกับท่านผู้บริหารเรียน 
(ประธานสภาฯ)   เชิญครับ ผมขอนัดประชุมครั้งต่อไป สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2 ) ในวันที่    
    22  กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ผมขอปิดประชุมครับ 
 

เลิกประชุม    เวลา  14.10  น. 
 

    (ลงชื่อ)    วีระ   สายลุน    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
    (นายวีระ   สายลุน ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจารพัต 

คณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุมสภาท้องถิ่น 

 (ลงชื่อ)   ประนอม  ไหมทอง  คณะกรรมการตรวจฯ        (ลงชื่อ)   ธนายงค์  แสวงชอบ  คณะกรรมการตรวจฯ               
   (นายประนอม  ไหมทอง)                                          (นายธนายงค์  แสวงชอบ ) 

        สมาชิก อบต.  หมู่ที่  5                                           สมาชิก อบต. หมู่ที่  ๑๔                                         

 (ลงชื่อ)   บุญจันทร์  อินทอง   คณะกรรมการตรวจฯ     (ลงชื่อ)   สุรเชษฐ์   ส านักนิตย์ คณะกรรมการตรวจฯ 
         (นายบุญจันทร์  อินทอง)                                        (นายสุรเชษฐ์   ส านักนิตย์) 
         สมาชิก อบต. หมู่ที่  ๑๗                     สมาชิก อบต. หมู่ที่  ๑๓ 

รายงานการประชุมนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจารพัต ไดร้ับรองรายงานการประชุม ในสมัยประชุม 
สมัยที่  1 (ครั้งที่ 2)  เมื่อวันที่  22  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕64  นี้แล้ว 

  
 

     (ลงชื่อ)   เฉลิม   ไหมทอง   ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
     (นายเฉลิม   ไหมทอง ) 
                  ประธานสภา



๑๑ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


